

การประเมินผลการดำเนินงาน โยบายกองทุนบำเหน็จบำนาญของจีน —กรณีศึกษามณฑลยูนนาน

นางสาว JIAO NA
รหัสนักศึกษา 6510521023

คณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ปีการศึกษา 2567

1. ที่มาและความสำคัญ

จีนได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็น 19.8% และประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็น 14.9% พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุและจำนวนผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่คนเดียว ทำให้การพึ่งพิงเงินบำนาญเพิ่มมากขึ้น

จีนได้ออกนโยบายเงินบำนาญฉบับแรกในปี 1997 และนโยบายล่าสุดในปี 2022 โดยประกอบด้วยเงินบำนาญพื้นฐานและบัญชีส่วนบุคคล ซึ่งมีลักษณะเด่นคือครอบคลุมในวงกว้างและมีค่าใช้จ่ายต่ำ สนับสนุนการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุและกระบวนการพัฒนาเมือง ส่งเสริมความสามานฉันท์ในสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน



2. วัตถุประสงค์

เพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์จริงของนโยบายเงินบำนาญของจีนในระดับอำเภอและพื้นที่การปกครองที่ต่ำกว่าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเพื่อเติมเต็มข้อจำกัดของการวิจัยที่มีอยู่ซึ่งให้ความสนใจต่อเงินบำนาญในระดับพื้นฐานไม่เพียงพอ อีกทั้งเพื่อปรับปรุงนโยบายเงินบำนาญและเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินนโยบาย บทความนี้ใช้มณฑลยูนนานเป็นตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายเงินบำนาญ ความยืดหยุ่นในการจัดสรร การบริหารบัญชี การชำระเงิน และความต้องการของนโยบาย

ในบทความนี้ได้ระบุปัญหา เช่น ความไม่สมบูรณ์ของนโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุน ความยืดหยุ่นในการจัดสรรที่ยังไม่เพียงพอ ความไม่สมบูรณ์ของหน่วยบริการ และอัตราการชำระเงินที่ค่อนข้างต่ำ พร้อมทั้งเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพัฒนาระบบเงินบำนาญของจีนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น



3. ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินมาตรการดังต่อไปนี้: ปรับปรุงนโยบายด้านภาษีและเงินอุดหนุน ให้เหมาะสม เพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดสรรทรัพยากร พัฒนาหน่วยงานบริการให้สมบูรณ์และครอบคลุม ส่งเสริมอัตราการชำระเงินให้สูงขึ้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารเงินบำนาญส่วนบุคคล เพิ่มความน่าสนใจและขยายขอบเขตความครอบคลุม พร้อมทั้งสร้างระบบประกันเงินบำนาญที่มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และหลากหลายยิ่งขึ้น สำหรับประชาชน

4. วิธีการสำรวจ

ใช้การสำรวจภาคสนามโดยแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามที่สมบูรณ์จำนวน 400 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับ 100% เนื้อหาการสำรวจครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบันของนโยบายเงินบำนาญ ความยืดหยุ่นในการจัดสรร สถานะบัญชี การชำระเงิน และความต้องการของนโยบาย เพื่อให้ได้ข้อมูลสนับสนุนสำหรับการวิจัยวิธีการศึกษาวรรณกรรม รวบรวมวรรณกรรมวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบายเงินบำนาญของจีน และผลกระทบ โดยวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในประเด็นสถานการณ์ปัจจุบันของนโยบาย ความยืดหยุ่นในการจัดสรร การบริหารบัญชี การชำระเงิน และความต้องการของนโยบาย เพื่อสร้างฐานทฤษฎีและสนับสนุนข้อสรุปของการวิจัย

5. ผลการวิจัย

มณฑลยูนนานประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในการทดลองใช้นโยบายเงินบำนาญและการปรับปรุงบริการ โดยมีการผลักดันการปฏิรูประบบประกันเงินบำนาญและการเพิ่มอัตราความครอบคลุมของการเข้าร่วมประกัน อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาที่ต้องเผชิญ เช่น ความไม่สมบูรณ์ของนโยบายภาษี ความยืดหยุ่นในการจัดสรรที่ยังไม่เพียงพอ ข้อจำกัดของหน่วยงานบริการ และอัตราการชำระเงินที่ต่ำ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงระบบเงินบำนาญส่วนบุคคลอย่างครอบคลุม จำเป็นต้องปรับปรุงการออกแบบนโยบายให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ยกกระดับคุณภาพการให้บริการ เพิ่มความตระหนักและการให้ข้อมูลแก่ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาาระบบเงินบำนาญ